

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน คงอยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสเสมอในการจดจำระลึกถึงพ่อ เฝ้าแต่ละทิ้งสำนึกของร่างเก่า เพราะลูกต้องทำงานรับใช้ของการทำให้บรรยากาศบริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะ
- คำถาม:** ลูกต้องใช้ความเพียรพยายามใดที่จะได้รับทุนการศึกษา และที่จะได้รับตักสำหรับอาณาจักร?
- คำตอบ:** ลูกจะได้รับตักสำหรับอาณาจักรเมื่อลูกเพียรพยายามที่จะอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงฝึกฝนด้วยการพิจารณาว่าตนเองเป็นพี่น้องชายของกันและกันแล้วสำนึกของรูปและนามก็จะถูกขจัดออกไป อย่าได้รับฟังเรื่องราวที่ไร้ประโยชน์ รับฟังเพียงสิ่งที่พ่อบอกเท่านั้น ปิดหูของลูกจากสิ่งอื่นทั้งหมด ใส่ใจอย่างเต็มที่และเมื่อนั้นลูกจะสามารถได้รับทุนการศึกษา

โอม ซานติ ลูกๆ รู้ว่าลูกกำลังก่อตั้งอาณาจักรของลูกด้วยการทำตามศรัทธา มากเท่าที่ลูกรับใช้ด้วยความคิด คำพูดและการกระทำของลูก ลูกจะให้ประโยชน์แก่ตนเองตามนั้น ไม่มีเรื่องของความป็นปวน ฯลฯ ในสิ่งนี้ ลูกเพียงแต่ละทิ้งสำนึกของโลกเก่านี้และไปถึงที่นั่น ลูกมีความสุขอย่างมากด้วยการจดจำบาบา หากลูกอยู่ในการจดจำระลึกถึงเสมอ จะไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากความสุข ด้วยการลืมนพ่อ ลูกก็จะเหี่ยวเฉา ลูกๆ ควรจะอยู่อย่างมีความสุขเสมอ นั่นคือดวงวิญญาณและพ่อของนั้น, ดวงวิญญาณ, กำลังพูดด้วยปากนี้ ฉัน, ดวงวิญญาณกำลังรับฟังด้วยหูนี้ ลูกต้องเพียรพยายามที่จะปลุกฝังนิสัยเช่นนั้น ลูกต้องกลับบ้านขณะที่จดจำพ่อ การจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึงให้พลังอย่างมากแก่ลูก ลูกได้รับพลังกำลังอย่างมากที่ลูกจะกลายเป็นนายของโลก พ่อพูดว่า จดจำพ่อผู้เดียวเท่านั้นอย่างสม่ำเสมอและบาปของลูกจะได้รับการปลดปล่อย ลูกควรทำให้สิ่งนี้มั่นคง ในเวลาสุดท้าย มंत्रาที่ฝึกฝนจิตใจให้อยู่ในระเบียบนี้จะเป็นประโยชน์ สาสนที่ลูกต้องให้แก่ทุกคนคือ พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ ร่างกายนั้นสูญสลาย คำสั่งของพ่อคือ จดจำพ่อแล้วลูกจะกลับมาบริสุทธิ์ ลูกๆ กำลังนั่งในการจดจำระลึกถึงพ่อ พร้อมกันกับสิ่งนั้นลูกมีความรู้เช่นกันเพราะลูกรู้จักผู้สร้างและตอนเริ่ม, ตอนกลางและตอนจบของสิ่งสร้างด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณเองก็มีความรู้ทั้งหมด ลูกคือผู้ที่ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเอง ลูกหารายได้อย่างมากขณะที่นั่งอยู่ที่นี้ ทั้งวันทั้งคืนลูกเพียงแต่หารายได้ ลูกมาที่นี้เพื่อหารายได้ที่แท้จริง ไม่มีที่อื่นใดที่ลูกสามารถหารายได้ที่แท้จริงที่ติดตัวไปกับลูก ที่นี้ในมฤบันลูกไม่มีธุรกิจอื่นใด ฯลฯ บรรยากาศดีมาก ลูกชำระล้างบรรยากาศให้บริสุทธิ์ด้วยพลังโยคะ ลูกกำลังทำงานรับใช้อย่างมาก ผู้ที่รับใช้ตนเองก็กำลังรับใช้บาร์ตด้วยเช่นกัน ภายหลังแม้แต่โลกเก่านี้ก็จะไม่คงอยู่ ลูกก็จะไม่อยู่ที่นี้เช่นกัน โลกเองก็จะกลับมาใหม่ ลูกๆ มีความรู้ทั้งหมดในสติปัญญาของลูก ลูกรู้ด้วยเช่นกันว่าลูกจะเฝ้าแต่ทำงานรับใช้ที่ลูกเคยทำในวงจรก่อนหน้านี้ แต่ละวันลูกเฝ้าแต่ทำให้ผู้อื่นมากมายเป็นเหมือนกับลูก ลูกกลับมามีความสุขอย่างมากเมื่อลูกรับฟังความรู้ที่ลูกมีอาการชนลูก ผู้คนพูดว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินความรู้นี้จากใครมาก่อน พวกเขาได้ยินสิ่งนี้จากลูกๆ บราห์มินเท่านั้น ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา นั้นไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามใด ในขณะที่ที่นี้ลูกต้องลืมนทั้งโลกเก่า เพียงพ่อเท่านั้นที่ดลใจลูกให้มีการสละละทิ้งที่ไม่มีขีดจำกัดนี้ ลูกๆ ตามลำดับกันไป ลูกมีความสุขตามลำดับกันไปด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ทุกคนที่เท่ากัน ความรู้และโยคะไม่ใช่เป็นสิ่งที่เดียวกันด้วยเช่นกัน มนุษย์อื่นๆ ทั้งหมดไปหาผู้ที่มิร่างกาย แต่ที่นี้ลูกมาหาผู้เดียวผู้ที่ไม่มีย่างของตนเอง ยิ่งลูกเฝ้าแต่เพียรพยายามเพื่อการจดจำระลึกถึงมากเท่าไร ลูกก็จะยิ่งกลับมาสโตประธานอยู่เรื่อยๆ มากเท่านั้น ความสุขของลูกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นี่คือการรักที่บริสุทธิ์ของดวงวิญญาณต่อดวงวิญญาณสูงสุด ท่านนั้นไม่มีตัวตน ยิ่งมีการขจัดสนิมออกไปจากลูกมากเท่าไร ก็จะมีแรงดึงดูดมากขึ้นเท่านั้น ลูกสามารถตรวจสอบองศาของลูกเพื่อดูว่าลูกอยู่อย่างมีความสุขเพียงใด ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีท่านิ่งพิเศษ ฯลฯ นี้ไม่ใช่หัตถะโยคะ ลูกสามารถนั่งอย่างสบายและเฝ้าแต่จดจำบาบา ลูกสามารถจดจำท่านแม้กระทั่งขณะที่นอนลง พ่อที่ไม่มีขีดจำกัดพูดว่า จดจำพ่อและลูกจะกลับมาสโตประธานและบาปของลูกจะถูกตัดออกไป ลูกควรจดจำพ่อที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยความรักอย่างมาก ผู้ที่เป็นครูและสัจครูของลูกด้วยเช่นกัน ในสิ่งนี้ที่มายาสร้างอุปสรรค ลูกต้องดูว่าลูกรับประทานอาหารของลูกขณะที่อยู่ในการจดจำระลึกถึงบาบาและขณะที่อยู่อย่างสดชื่นแจ่มใสหรือไม่ คู่รักได้พบกับผู้เป็นที่รัก และดังนั้นพวกเขาจะอยู่อย่างมีความสุขอย่างแน่นอน ด้วยการอยู่ในการจดจำระลึกถึง ลูกก็จะสะสมได้อย่างต่อเนื่องเป็นอย่างมาก จุดหมายปลายทางนั้นสูงมาก ดูถึงสิ่งที่ลูกกำลังจะกลายเป็นจากสิ่งที่ลูกเคยเป็น! ก่อนหน้านี้ลูกไม่รู้คิด เวลานั้นลูกได้กลายเป็นผู้ที่รู้คิดอย่างมาก เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกชั้นหนึ่งมาก ลูกรู้ว่าลูกจะสลัดผิวหนึ่งเก่านี้และรับผิวหนึ่งใหม่ขณะที่จดจำบาบา เมื่อลูกไปถึงสภาพที่อยู่เหนือปวงกรรมของลูก ลูกจะสลัดผิวหนึ่งเหล่านั้น เมื่อลูกเข้ามาใกล้บ้านของลูก ลูกก็จะจดจำบ้านนั้น ความรู้ของบาบาที่อ่อนหวานมาก ลูกๆ

ควรจะรู้สึกซาบซึ้งอย่างมาก พระเจ้ากำลังนั่งในพาหนะนี้และกำลังสอนลูก! ในเวลานี้เป็นสภาพของการขึ้นไปของลูก มีคุณประโยชน์สำหรับทุกคนเนื่องจากสภาพของการขึ้นไป ลูกไม่ได้รับฟังสิ่งใดใหม่ ลูกรู้ว่าลูกเคยได้ยินสิ่งเหล่านี้มาแล้วหลายต่อครั้งและลูกกำลังรับฟังสิ่งเดียวกันนี้อีกครั้งหนึ่ง เมื่อลูกได้ยินสิ่งเหล่านี้ ความสุขจะผุดอู่ออกมาในตัวเอง ลูกคือนักเรียนนิรนามผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก ลูกทำให้ทั้งโลกกลายเป็นสวรรค์และเหตุนี้เองเทพเจ้าจึงได้รับการกราบไหว้บูชาอย่างมากมาย ผู้ที่ทำและผู้เดียวที่ตกลงใจให้ลูกทำนั้นทั้งหมดได้รับการกราบไหว้บูชา ลูกๆรู้ว่าต้นอ่อนของศาสนาเทพกำลังมีการก่อตั้งขึ้น เวลานี้ระบบนี้ได้เริ่มขึ้นแล้ว ลูกได้ให้ตึ๊กแก่ตนเอง ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีก็ทำให้ตนเองมีค่าที่จะได้รับทุนการศึกษา ลูกๆต้องเพียรพยายามอย่างมากที่จะอยู่ในการจาริกแสวงบุญแห่งการทรงจำระลึกถึง พิจารณาว่าตนเองเป็นพี่น้องชายและสำนักของรูปและนามจะถูกขจัดออกไป สิ่งนี้ต้องใช้ความเพียรพยายาม ลูกต้องให้ความสนใจอย่างมาก อย่าได้รับฟังเรื่องที่ไร้ประโยชน์ พ่อพูดว่า เพียงแต่รับฟังสิ่งที่พ่อบอกลูกเท่านั้น อย่าได้รับฟังการซุบซิบนินทา ให้ปิดหูของลูกจากสิ่งนั้น ฝ่าแต่ชี้หนทางให้กับทุกคนไปสู่ดินแดนแห่งความสงบและดินแดนแห่งความสุข ยิ่งลูกชี้หนทางให้กับผู้อื่นมากเพียงใดลูกก็จะยิ่งให้ประโยชน์แก่ตนเองมากเท่านั้น ลูกหารายได้ พ่อมาเพื่อประดับตกแต่งทุกคนและพาพวกเขากลับบ้าน พ่อคือผู้ช่วยของลูกเสมอ พ่อมองดูผู้ที่กลายเป็นผู้ช่วยของพ่อด้วยความรักเป็นอย่างมาก บาบาคดจำเป็นอย่างมากผู้ที่ชี้หนทางให้แก่ผู้อื่นมากมาย และพวกเขาเช่นกันก็รู้สึกถึงแรงดึงดูดของการจดจำระลึกถึงของพ่อ สนิมของลูกจะถูกขจัดออกไปอยู่เรื่อยๆด้วยการจดจำระลึกถึง การจดจำพ่อหมายถึงการจดจำบ้าน ฝ่าแต่พูดอยู่เสมอว่า “بابا بابا!” นี่คือการจาริกแสวงบุญทางจิตของบราห์มิน ลูกจะไปบ้านด้วยการจดจำผู้ที่เป็นจิตวิญญาณสูงสุด ยิ่งลูกเพียรพยายามที่จะกลับมาเป็นสำนักเป็นดวงวิญญาณมากเท่าไร อวัยวะทางร่างกายของลูกก็จะได้รับการควบคุมมากเท่านั้น มีเพียงวิถีเดียวของการจดจำระลึกถึงเท่านั้นที่จะควบคุมอวัยวะของร่างกายได้ ลูกคือผู้ควงกงจักรแห่งการตระหนักรู้ในตนเองทางจิต เครื่องประดับของสกุลบราห์มิน นี่คือนักสูงส่งที่สุดและสูงสุดของลูก สกุลบราห์มินนั้นสูงยิ่งกว่าสกุลเทพเพราะพ่อกำลังสอนลูก เวลานี้ลูกเป็นของพ่อเพื่อที่จะประกาศสิทธิ์ในมรดกของอำนาจในการปกครองโลกของลูกจากبابา เมื่อลูกพูดคำว่า “بابا” ลูกก็ได้รับกลิ่นหอมของมรดก ชิวาถูกเรียกว่า “بابา” เสมอ ชิวาบาบาคือผู้ให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ ไม่มีใครอื่นสามารถให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์ได้ เพียงผู้เดียวที่ไม่มีตัวตนเท่านั้นคือสัจกูรูที่แท้จริงและท่านก็ได้จากไปหลังจากที่ให้อาณาจักรแก่ลูกเป็นเวลาครึ่งวงจรร ดังนั้นสิ่งหลักคือการจดจำระลึกถึง ในเวลาสุดท้ายลูกไม่ควรจะมีสำนักของร่างกาย, ทรัพย์สินสมบัติหรือความมั่งคั่งของลูก ไม่เช่นนั้นแล้วลูกจะต้องกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา, พวกเขาสังเวยตนเองที่ค่าจี้ ลูกก็ได้สังเวยตนเองเช่นกัน นั่นคือเวลานี้ลูกเป็นของพ่อ ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา พวกเขาคิดว่าบาปทั้งหมดของพวกเขาจะถูกตัดออกไปด้วยการสังเวยตนเองที่ค่าจี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครสามารถกลับบ้านได้ เมื่อดวงวิญญาณทั้งหมดได้ลงมาจากเบื้องบนแล้ว การทำลายล้างจะเกิดขึ้น พ่อจะกลับบ้านและลูกก็จะไปกับท่านด้วยเช่นกัน ผู้คนพูดว่าพันดาวาสาได้หลอมละลายหายไปในภูเขา นั่นก็จะเป็นเหมือนกับการฆ่าตัวตาย พ่ออธิบายแก่ลูกอย่างชัดเจนมากกว่า ลูกๆ พ่อผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน ไม่มีผู้ที่มีร่างกายใดสามารถให้การหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์แก่ลูกได้ ลูกลงบันไดมาเรื่อยๆในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธา ขณะนี้ ในเวลาสุดท้าย พ่อมาและพาลูกขึ้นไปด้วยพลังกำลัง สิ่งนี้เรียกว่า “การถูกลี้อเตอรีของความทุกข์ที่ไม่มีขีดจำกัดในทันที” ที่นั่นพวกเขามีการแข่งม้า ในขณะที่นี่เป็นการแข่งของดวงวิญญาณ อย่างไรก็ตาม เป็นเพราะมายา ลูกจึงได้รับอุบัติเหตุหรือลูกหยาดจากพ่อ มายาตัดโยคะของสติปัญญาของลูก เมื่อใครบางคนป่วยแพ้ด้วยต้นหาราคะ รายได้ทั้งหมดที่ผู้นั้นได้หามาก็สูญสิ้น ต้นหาราคะคือวิญญาณปีศาจร้ายที่ยิ่งใหญ่และด้วยการเอาชนะมันลูกจะกลายเป็นผู้เอาชนะโลก ลักขมีและนารายณ์เคยเป็นผู้เอาชนะโลก พ่อพูดว่าลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ในชาติเกิดสุดท้ายนี้อย่างแน่นอน แล้วเมื่อนั้นที่ลูกจะมีชัยชนะ ไม่เช่นนั้นแล้วลูกก็จะพ่ายแพ้ นี่คือนักเกิดสุดท้ายในดินแดนแห่งความตาย เพียงพ่อเท่านั้นที่อธิบายความลับของ 21 ชาติเกิดในดินแดนแห่งอมตะ และ 63 ชาติเกิดในดินแดนแห่งความตายแก่ลูก เวลานี้ลูกต้องถามหัวใจตนเองว่า ฉันมีค่าควรแก่การกลายเป็นเช่นลักขมีและนารายณ์หรือไม่? มากเท่าที่ลูกมีคุณธรรม ลูกก็จะมีความสุขเช่นกันตามนั้น อย่างไรก็ตาม หากไม่อยู่ในโชคของลูก มายาก็จะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้คงอยู่ ผลกระทบของมรณันจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างมากในแต่ละวัน แบตเตอรีหลักที่อยู่ที่นี่ พ่อรักลูกที่มีค่าที่มีประโยชน์ต่องานรับใช้อย่างมาก พ่อได้เลือกลูกๆที่ดีที่มีค่าต่องานรับใช้และให้ไฟส่องทางแก่พวกเขา พวกเขาจดจำبابาอย่างแน่นอนเช่นกัน ทั้งบัพและดาดานนั้นก็จดจำลูกที่มีค่าที่มีประโยชน์ต่องานรับใช้และให้ไฟส่องทางแก่พวกเขา ท่านพูดว่า เมื่อลูกให้ความรัก ลูกก็ได้รับความรัก จดจำبابาและลูกจะได้รับการตอบสนองของการจดจำระลึกถึงของลูก ทั้งโลกอยู่ด้านหนึ่งและลูกบราห์มินที่แท้จริงก็อยู่อีกด้านหนึ่ง ลูกคือลูกของพ่อที่สูงส่งเหนือสิ่งใดที่เป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน ชาติเกิดที่สูงส่งนี้ของลูกเป็นเหมือนกับเพชร ท่านคือผู้เดียวที่เปลี่ยนเราจากเปลือกหอยให้กลายเป็นเพชร ท่านให้ความสุขแก่ลูกอย่างมากมายที่ไม่มีค่าจำเป็นที่จะต้องจดจำท่านถึงครึ่งวงจรร บาบ

พูดว่า พ่อให้ความมั่งคั่งแก่ลูกอย่างมาก แต่ลูกก็สูญเสียสิ่งนั้นไปทั้งหมด ลูกได้ใช้เพชรพลอยและอัญมณีมากมายสำหรับ  
วัดของพ่อ ดูซิว่าเวลานี้เพชรพลอยมีค่ามากมายเพียงใด ก่อนหน้านั้นลูกจะได้รับโบนัสเล็กน้อยเมื่อซื้อเพชร ในขณะที่เวลา  
นี้ลูกจะไม่ได้รับโบนัสใดๆแม้แต่เมื่อซื้อผัก ลูกรู้ว่าลูกได้รับอาณาจักรของลูกอย่างไรและลูกสูญเสียไปอย่างไร เวลานี้ลูก  
กำลังจะประกาศสิทธิ์ในสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่ง ความรู้นี้มีค่ามากมาย! ความรู้ที่แท้จริงจะไม่ได้อยู่ในสติปัญญาของใคร หาก  
ลูกต้องการที่จะประกาศสิทธิ์ในอาณาจักร ลูกต้องทำตามศรัทธาอย่างเต็มที่ การกำหนดของลูกนั้นไม่มีประโยชน์เลย การ  
ไปสู่สภาพของการปลดเกษียณขณะที่มีชีวิต ลูกต้องให้ทุกสิ่งแก่ผู้เดียวนั้น ลูกต้องทำให้ท่านกลายเป็นทายาทของลูก ใน  
หนทางของความเลื่อมใสศรัทธาเช่นกัน ผู้คนก็ทำให้ท่านเป็นทายาทของพวกเขาด้วยการให้ทาน แต่นั่นเป็นเพียงระยะเวลา  
เวลาชั่วคราว ที่นี้ลูกต้องทำให้ผู้เดียวนั้นเป็นทายาทของลูกชาติแล้วชาติเล่า ได้มีการจดจำว่า จงทำตามพ่อ ผู้ที่ทำตามพ่อจะ  
ประกาศสิทธิ์ในสถานภาพที่สูง ลูกจะประกาศสิทธิ์ในมรดกที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยการเป็นของพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด ชีพบาบาคือ  
ผู้ประทานและนี่คือคลังสมบัติของท่าน ผู้ที่ให้ทานในนามของพระเจ้าก็ได้รับความสุขชั่วคราวในชาติเกิดต่อไปของเขา นั่น  
คือทางอ้อมในขณะที่นี่คือทางตรง ชีพบาบาให้ลูกถึง 21 ชาติเกิด บางคนก็คิดว่าพวกเขากำลังให้ชีพบาบา แต่นั่นเป็น  
เหมือนกับการดูหมิ่นท่าน ลูกให้ท่านเพื่อที่จะได้รับ นี่คือคลังสมบัติที่มีค่าของบาบา ความเจ็บปวดและความทุกข์ของลูก  
ถูกขจัดออกไป เวลานี้ลูกๆกำลังศึกษาเพื่อดินแดนแห่งอมตะ นี่คือเป้าหมายและบาบา กำลังพาคุณไปสู่สวนดอกไม้ ดังนั้น  
ลูกๆควรอยู่อย่างมีความสุขมาก ลูกต้องสร้างสมคุณธรรมที่สูงส่งด้วยเช่นกัน พ่อทำให้ลูกเป็นดอกไม้ที่สวยงามด้วยความ  
รักอย่างมาก บาบาอธิบายแก่ลูกด้วยความรักอย่างมาก หากลูกต้องการที่จะให้ประโยชน์แก่ตนเอง จงสร้างสมคุณธรรมที่  
สูงส่งและอย่าได้มองดูข้อบกพร่องของผู้ใด อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่  
พ่อ บัพดาตา พ่อทางจิตพูดนมัสต์กับลูกๆ ทางจิต

#### **สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของตัวเอง คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:**

1. เพื่อที่จะได้รับไฟส่องทางจากพ่อที่ไม่มีขีดจำกัด จงกลายเป็นผู้ช่วยของท่าน ให้การเชื่อมต่อของลูกอยู่กับแบตเตอร์  
หลักเสมอ อย่าได้สูญเสียเวลาของลูกไปกับสถานการณ์ใดๆ
2. เพื่อที่จะหารายได้ที่แท้จริงและทำงานรับใช้ที่แท้จริงของพ่อ จงอยู่ในการจดจำระลึกถึงพ่อผู้เดียว เพราะด้วยการมีการ  
จดจำระลึกถึง บรรยากาศก็จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ ดวงวิญญาณก็กลับมาสโตประธาน ลูกมีประสบการณ์ของความสุข  
ที่ไร้ขีดจำกัดและอวัยวะของร่างกายของลูกก็ได้รับการควบคุม

**พร:**           พร:     ขอให้ลูกเป็นตัวของตัวเองความสำเร็จโดยการได้รับความสำเร็จที่หัวใจของลูกปรารถนาในงานของการ  
เปลี่ยนแปลงโลก ด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเอง  
ลูกแต่ละคนต้องอยู่ในงานรับใช้ของการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองของลูก ลูกแต่ละ  
คนมีความจริงใจและความกระตือรือร้นในจิตใจของลูกที่เราต้องเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย่างแน่นอน และ  
ลูกก็มีศรัทธาว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ที่ใดมีความกล้าหาญ ที่นั่นมีความจริงใจ  
และความกระตือรือร้น           การเปลี่ยนแปลงตนเองเท่านั้นที่จะทำให้ลูกประสบความสำเร็จตามที่หัวใจ  
ปรารถนาในงานการเปลี่ยนแปลงโลก อย่างไรก็ตามลูกจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อทัศนคติ กระแสจิต  
และคำพูดของลูก-ทั้งสาม-ล้วนตรงพลังในเวลาเดียวกัน

**คติพจน์:**     เมื่อลูกมีความรักและระเบียบวินัยในคำพูดของลูก ลูกจะสะสมพลังงานในคำพูดของลูก

**\*\*\* โอม ขานติ \*\*\***